

Bò ò nh nude cò a cô gái trò bên đò m sen đã nhò n đò c chò trích đò đò i tò cò ng đò ng mò ng vì sò dung tò c và phò n cò m. Tò bò ò nh này, nhiò u ngò ò i thò c mò c, chò p ò nh nude ò nhò ng nò i công cò ng nhò hò sen, các danh lam thò ng cò nh... có phò m luò t và sò bò xò phò t ra sao?



Ông Vi Kiò n Thành, Cò c trò ò ng Cò c Mò thuò t, Nhiò p ò nh và Triò n lâm khò ng đò nh, pháp luò t hiò n không có nhò ng quy đò nh chi tiò t đò n mò c cò m chò p nude ò nò i công cò ng, các danh lam thò ng cò nh.

“Nó thuò c vò ý thò c văn hóa cò a ngò ò i chò p và mò u. Viò c này hoàn toàn riêng tò thì có nên chò p ò nò i là đò m tham quan, lui tò i cò a sò đò ng, đò u đó chính là ý thò c văn hóa”, ông Thành nêu ý kiò n.

Ông Vũ Quò c Khánh, Chò tò ch Hò i Nghò sĩ nhiò p ò nh VN chia sò thêm, Luò t Di sò n hay các văn bò n đã ra đò i không cò m chò p nude ò các danh lam thò ng cò nh, hay trong thiên nhiên.

Trong quá trình sáng tác nude, anh em nghệ sĩ thường rất kín đáo, vì liên quan đến công nghệ nhiếp ảnh.

“Thông thường các nhiếp ảnh gia chụp ảnh nude trong studio. Cũng có chụp ngoài công chúng là chụp ngoài, tác giả và người mẫu có thể chụp để thể hiện ý tưởng của mình mà không bị vướng víu như hàng khách quan do người qua lại. Bởi chụp ở chỗ rất kín đáo nên dễ gây cho công chúng những hiểu lầm”, ông Khánh nói.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên, tay máy nhiếp ảnh với các bức ảnh nude thiên nhiên cho biết, anh và người mẫu đi chụp nude tại các bãi biển, các địa điểm đẹp nơi thiên nhiên rất đẹp. Nhưng không bao giờ và chụp bao giờ, anh cho phép mình tác nghiệp nhiếp ảnh ngoài đồng nghĩa. Nơi mà anh quy định như thể hiện bức ảnh nude khỏa thân trong thiên nhiên phải đảm bảo không có ai ngoài anh, cô người mẫu và ê kíp. Tính riêng tại các địa điểm chụp và phần nữa còn là để bảo vệ danh tính của người mẫu.

“Luật không quy định rằng ở khu vực nào đó không được chụp ảnh nude. Tuy nhiên, nhiếp ảnh ngoài tôn nghiêm như trong nhà thờ, trong chùa, hay các tháp Chăm... thì không nên thông báo gì, thì người ta phải biết. Hơn nữa ở Đền Xuân cũng chụp ảnh công nghệ nhiếp ảnh nude. Nên văn hóa là người mẫu phải kín đáo, không nên quy định”.

